



ข่าวประชาสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ ฉบับประจำวันที 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## มศว ค้นหานักออกแบบรุ่นใหม่

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 10 พฤษภาคม 2550 11:08 น.

หลังประสบความสำเร็จจากการค้นหานักออกแบบรุ่นใหม่มาแล้ว 2 ครั้ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เดินหน้าสานต่อจัดประกวดนักออกแบบรุ่นใหม่ ครั้งที่ 3 โดยใช้แนวคิด "Long Live The King"



"รศ.วรรัตน์ ตั้งเจริญ" ประธานศูนย์การศึกษาพัฒนาแฟชั่นและอัญมณี มศว กล่าวว่าศูนย์การศึกษาพัฒนาแฟชั่นและอัญมณี ได้จัดโครงการนักออกแบบรุ่นใหม่ ในปี 2550 (Thailand Student Fashion Project Award 2007) เป็นครั้งที่ 3 แล้ว และยังคงได้รับการสนับสนุนจาก "เซ็นทรัล วาย คลับ" และเหตุที่ใช้แนวคิดในการออกแบบ "Long Live The King" เพราะ เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนม์พรรษาครบ 80 พรรษา โดยจะนำแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์กับการออกแบบให้เข้ากับเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากนี้ประธานศูนย์ฯ ยังกล่าวอีกด้วยว่ารายได้ที่มาจากอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวข้องกับแฟชั่นทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับนั้น ทำรายได้ให้กับประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 6 แสนล้านบาท แต่ในเรื่องของบุคลากรในวงการแฟชั่นนั้นยังไม่เพียงพอ ทางศูนย์ฯ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นมาเพื่อค้นหาคนรุ่นใหม่ และหวังที่จะให้คนรุ่นใหม่สร้างแบรนด์ได้ด้วยตัวเอง

ด้าน รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัทห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล (เซ็นทรัล วาย คลับ) “**ปิยวรรณ ลิละสมภพ**” กล่าวว่า สินค้าแฟชั่นในปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบการดีไซน์และเทคโนโลยีในการผลิตไปไกลมาก

แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการชะลอตัวลงเนื่องจากปัจจัยรอบตัวทั้งราคาน้ำมันที่สูงมากขึ้น ค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ้น ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อวงการแฟชั่นทั้งในเรื่องของวัตถุดิบในการผลิต

“การจัดโครงการฯ เชื่อว่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศจะหันมาสนใจพัฒนาศักยภาพความแตกต่างจากเดิมมากขึ้น ทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ของการออกแบบ ผสมผสานทางการตลาด ส่งเสริมศักยภาพให้กับคนรุ่นใหม่”

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจการประกวดดังกล่าวส่งผลงานได้ถึงวันที่ **27 พฤษภาคม 2550** สอบถามรายละเอียดได้ที่ อ.บุญอารักษ์ รักษาวงษ์ 02 – 664 – 1000 ส่วนรอบชิงชนะเลิศนั้นจะจัดงานในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2550 ณ อีเวนท์ฮอลล์ ชั้น 3 เซ็นทรัลชิดลม